

## เช็ญ.....>.ตรวจดวงชะตาท่านที่เกิดราศีสิงห์ ( 15 ส.ค.- 14 ก.ย.) ตลอดปี 52 ครับ

นำเสนอเมื่อ : 12 พ.ค. 2552

พลังศรัทธา พลังปัญญา พลังความเชื่อ ต่างก็ถูกละเกี่ยว เอื้อเพื่อกันและกัน

### ราศีสิงห์ 15 ส.ค.- 14 ก.ย.

ท่านที่รักมีอุปสรรค รักจะเริ่มผ่านพ้นอุปสรรคและมีโชคดีเกี่ยวกับความรัก ตลอดปี 2552 จะเริ่มต้นปีใหม่ด้วยของขวัญเป็นสิ่งที่มีความชีวิตและเดินได้ คนโสดตอนกลางเดือนมีนาคม จะได้ลาจากคนต่างเพศ อาจมาในรูปแบบเพศสัมพันธ์ ไม่เช่นนั้นก็จะพบรักแท้ในระยะนี้ หากอยู่เป็นโสดไปถึงปลายเดือนตุลาคม จะเข้าพิธีสมรสอันใหญ่โตโอ้อวด โดยคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติหรือต่างศาสนา หรือไม่ก็จะสำเร็จการศึกษาแล้วแต่งงานตอนกลางเดือนธันวาคม

**ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับญาติผู้ใหญ่ที่เป็นสตรี** คือ พี่ ป้า น้า อา ย่า ยาย รวมถึงพี่และแม่ของคุณรักจะลดลงในสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราคม ปลายเดือนมกราคมท่านจะได้รับเชิญเข้าเป็นสมาชิกชมรมหรือพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับคุณหรือพี่น้องของท่าน ทำให้ความสัมพันธ์กับวงศ์ญาติตกต่ำลงไปอีก กลางเดือนกุมภาพันธ์ เพื่อนหรือผู้ใหญ่ที่จริงจังต่อท่านจะแยกย้าย ห่างไกลไปจากท่าน ทำให้ท่านขาดที่พึ่งทางความคิด สัปดาห์ที่สองหรือช่วงกลางเดือนเมษายน ท่านจะถูกใส่ร้ายให้เสื่อมเสีย สัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคม ท่านจะพบความขัดแย้งรุนแรงในหมู่เพื่อนร่วมงาน ทำให้ท่านยุ่งยากใจไปด้วย

**งานของท่านใน พ.ศ. นี้ อยู่ในสภาพที่เรียกว่า ไม่ราบรื่น แต่ไม่ถึงกับทรุด** เริ่มจากงานสะดุดเพราะท่านสุขภาพไม่ดีในตอนต้นปี และงานจะมีปัญหาจากการที่ผู้ร่วมงานมีการแตกแยกกัน โดยที่ท่านไม่ทราบต้น-สาย ปลายเหตุในปลายเดือนกุมภาพันธ์ ตอนต้นเดือนเมษายน ท่านจะต้องทำงานหนักขึ้น และต้องต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากศัตรูอีกด้วย สัปดาห์ที่สามของเดือน งานจะทำให้ท่านโดดเด่นขึ้นเป็นอันมาก ปลายเดือนพฤษภาคม งานของท่านจะเริ่มประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นโดยฝีมือของคนกันเอง กลางเดือนมิถุนายน ท่านจะทำงานหนักโดยไม่ได้พักผ่อนตลอดสัปดาห์ ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม สิ่งแวดล้อมและการงานของท่านจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น กลางเดือนสิงหาคมเพื่อนร่วมงานของท่านจะขัดแย้งกัน ทำให้ท่านเดือดร้อนไปด้วย ตอนเดือนตุลาคม ชีวิตและงานราบรื่นขึ้น ได้รับความชื่นชมจากผู้คน งานของท่านกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นใหม่ในตอนปลายปี จากนั้นชีวิตและงานของท่านจะมีผู้ใหญ่สนใจจนสิ้นปี

**ท่านมีลาภปรากฏเป็นหลักฐาน** เป็นบ้านหรือที่ดินมาครอบครอง ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป ซึ่งหากยังไม่ได้ระยะนี้ ก็จะได้ในตอนต้นเดือนมีนาคม ในสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมนี้ จะได้ลาจากคนรักหรือคนต่างเพศที่หมายปองท่านอยู่ ซึ่งลาภนั้นอาจไม่ใช่เงินทอง สิ่งของก็เป็นได้ เดือนเมษายนปลายเดือน หรือต้นเดือนพฤษภาคม จะได้เข้าพิธีสมรส ถ้ายังไม่มีคู่ จะได้รับมรดกกองใหญ่ด้วย

**ท่านจะมีรายจ่ายมากตอนต้นเดือนพฤษภาคมด้วยสาเหตุทางสุขภาพ** สัปดาห์ที่สามและสัปดาห์สุดท้ายท่านก็มีลาภเล็กๆ อีก สัปดาห์ที่สองของเดือนสิงหาคมท่านจะได้เงินก้อนหนึ่ง จะได้ทรัพย์สินมรดกที่ผู้ใหญ่มอบให้โดยที่ท่านไม่รู้ตัวมาก่อน แต่ให้ระวัง ตอนกลางเดือนตุลาคม จะมีรายจ่ายที่ท่านไม่เต็มใจ หรือทำเงินหายเป็นจำนวนมาก และลาภของท่านจะปรากฏอีกในตอนปลายเดือนนี้ พอปลายเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม มีลาภเป็นที่อยู่อาศัย

**สุขภาพของท่านอยู่ในเกณฑ์ปกติ** ปีนี้ไม่มีอาการป่วยสำคัญอะไร จะป่วยประเภท ปวดหัวตัวร้อน

ระบบขับถ่ายไม่ปกติ ปลายสิงหาคม ถึงต้นกันยายน เป็นระยะที่ถ้าท่านป่วยก็ควรหลีกเลี่ยงการผ่าตัด และ  
ตั้งแต่กันยายนไปจนถึงปีหน้าก็ไม่มีเรื่องเจ็บป่วยให้กังวลใจอีก

ขอบคุณ คู่สร้าง-คู่สม ครับ